

(สำเนา)

ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๖
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ให้นักศึกษาทันตแพทย์
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ แสดงความจำนงเลือกสถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน และคณะทันตแพทยศาสตร์
รวบรวมใบแสดงความจำนงส่งถึงส่วนราชการที่นักศึกษาทันตแพทย์แสดงความประสงค์จะปฏิบัติงานขอใช้ทุน
ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งกรมอนามัย ได้แจ้งให้นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ขอใช้ทุน ที่แสดงความจำนง
เข้าปฏิบัติงานขอใช้ทุนที่กรมอนามัย สมัครเข้ารับราชการคัดเลือก โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ
ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ เข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือก และรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ
ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผู้มีสิทธิเข้ารับราชการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์
ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ
ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย ดังนี้

ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๐๑	นางสาวนพมาศ จรัสสุไรสิน

ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๒๐๑	นางสาวศุภิสรา ทองคำ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ของกรมอนามัย ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ที่สมัครเข้ารับราชการคัดเลือก โดยได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒಿಯ่ออย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับราชการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหนังสือแจ้งรับสมัครคัดเลือก
ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศกรมอนามัย ก็จะไม่ได้รับสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒. เมื่อส่วนราชการได้คัดเลือกตัวบุคคลอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ หากนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ยังประสงค์สละสิทธิ์ ต้องชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

๓. กำหนดการรับหนังสือส่งตัว กำหนดการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่ส่วนราชการตามที่ได้รับจัดสรร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๔. เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ได้รับหนังสือส่งตัวจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ขอให้มารายงานตัวปฏิบัติราชการที่กรมอนามัย ตามระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

สำเนาถูกต้อง



(นายบรรจง คำแพร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรมอนามัย

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗